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รมว.ศึกษาธิการ ถกข้อคิดเห็น การจัดทำร่าง
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เผย
ไม่กังวลฝ่ายค้านจ้องถล่มกฎหมายปฎิรูปการศึกษา มั่นใจเสร็จทันรัฐบาลนี้

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่าง
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ว่า ที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง
พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้แทนครู ผู้แทนการศึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่าง
พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งเป็นการทบทวนบางประเด็นในบางมาตรา
แล้วรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้
จากนั้นส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาทบทวนได้ทันภายในสัปดาห์หน้า

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ พ.ร.บ.ดังกล่าว ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างมาก
ซึ่งตนเชื่อว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากที่ต้องล่าช้านั้น
เพราะมีข้อสังเกตในบางมาตราที่อาจไปสร้างผลกระทบกับสังคมและบุคลากรจำนวนมาก
ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาและทบทวนปรับแก้ให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์มากที่สุด
ต่อการบริหารจัดการศึกษา ส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจนำเรื่องนี้มาพิจารณาฟ้องรัฐบาล เพราะการจัดทำร่าง
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … จะต้องดำเนินการให้เสร็จตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
เนื่องจากเป็นกฎหมายด้านการปฎิรูปการศึกษาของรัฐบาลนั้น เรื่องนี้ตนไม่กังวล และคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการ
จะเร่งดำเนินการให้ดีที่สุด และเชื่อว่าจะพิจารณาเสร็จเรียบร้อยได้ทันภายในรัฐบาลชุดนี้.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 
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